



# จดหมายข่าว สกร.ระดับอำเภอดอยหลวง

เลขที่ 191 ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110

ฉบับที่ 5/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

## กิจกรรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางเยาวเรศ พุทธรเนตร ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอดอยหลวงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล คณะครู ที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย ดำเนินการจัดกิจกรรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยได้จัดทำแผนการอบรมให้ความรู้ ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพให้แก่คณะกรรมการ ศส.ปชต.อำเภอดอยหลวง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการไปถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชน ในตำบล หมู่บ้าน จัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



## การประชุม ศกร. ตำบล พอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2567 การประชุม ศกร.ตำบล ต้นแบบ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง มอบหมายให้ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโชคชัยเข้ารับการประเมิน ศกร. ตำบล พอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2567 การประชุม ศกร.ตำบล ต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติของ ศกร.ตำบลใน 5 ด้านรวม 25 ตัวชี้วัด โดยมี นางแหวดาว จิตะมาลา ผู้อำนวยการ ศกร.ระดับอำเภอเวียงชัย ประธานคณะกรรมการ นายรัฐญา สีส้อม ครูชำนาญการพิเศษ นางเยาวเรศ พุทธรเนตร ครูชำนาญการ นายภูษิต ฝาเรือน ครูชำนาญการ และนางสาววัชรพรรณ จันทร์หอม ครู คณะกรรมการประเมิน ศกร. พอเพียงต้นแบบ พร้อมมีคณะครู และบุคลากร ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย





## การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร/แนวทาง และการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 นางเยาวเรศ พุทธเนตร ครูชำนาญการรักษากรในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอดอยหลวง ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สกร.ระดับอำเภอดอยหลวง พร้อมด้วยนายนิสิต ไชยเมือง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร/แนวทาง และการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีนายสุรพล วงศ์หวั่น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดเชียงราย



## โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางเยาวเรศ พุทธเนตร ครูชำนาญการรักษากรในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอดอยหลวงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอดอยหลวง ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



## กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางเยาวเรศ พุทธเนตร ครูชำนาญการรักษากรในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอดอยหลวง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอดอยหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 18 พฤษภาคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมนิทรรศการ ความเป็นมาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้



เรียนรู้, บรรยายให้ความรู้ถึงหน้าที่บทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ภาคีเครือข่ายดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

## กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางเยาวเรศ พุทธเนตร ครูชำนาญการรักษากรในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอดอยหลวง ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอดอยหลวง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอดอยหลวง โดยมีการมอบเกียรติบัตรนักศึกษา ในประเภทเรียนดีเด่น, มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์, มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น และมีวิริยะ อุตสาห ในการเรียนรู้ โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย สกร.ระดับอำเภอดอยหลวงให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก นอกจากนี้ยังได้มอบวุฒิการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางเยาวเรศ พุทนต์ ครูชำนาญการรักษากรในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภออดอยหลวง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออดอยหลวง มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร สกร.ระดับอำเภออดอยหลวง จัดกิจกรรมในงาน ออบจ.สัญจรเชียงราย ณ อำเภออดอยหลวง โดยได้จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งมีกิจกรรม นิทรรศการ บทบาทและหน้าที่ของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ,กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน การทำพรมเช็ดเท้าจากห่อผ้า และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ นวดเพื่อสุขภาพ ในการนี้ได้มีนายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ หอที่ว่าการประชุมอำเภออดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



## กิจกรรม ออบจ.สัญจรเชียงราย ณ อำเภออดอยหลวง



### กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง



### กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต



### พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุอำเภออดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสุทัศน์ ลีมวณิชย์กุล นายอำเภออดอยหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้หลักสูตรและแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออดอยหลวง เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งมีภาคเครือข่ายในอำเภออดอยหลวง จำนวน 23 เครือข่ายเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้



### อำเภออดอยหลวง ยินดีต้อนรับ